



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 12 ก.ย. ผู้ป่วยรายใหม่ 14,092 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,382,173 ราย หายป่วยเพิ่ม 15,742 ราย หายป่วยสะสม 1,204,428 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 180 ราย เสียชีวิตสะสม 14,353 ราย มีผู้รับวัคซีนสะสม 40,060,467 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 225,445,439 ราย เสียชีวิต 4,643,530 ราย รักษาหาย 201,985,511 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** กัมพูชา ยกกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร **อังกฤษ** ยกเลิกแผนใช้หนังสือเดินทางวัคซีน สำหรับเที่ยวไนท์คลับ-ร่วมกิจกรรมใหญ่ **นิวซีแลนด์** สั่งวัคซีนโควิดจากเดนมาร์กเพิ่ม 5 แสนโดส หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย **อินเดีย** รัฐปัญจาบ ประกาศให้พนักงานรัฐที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดสแรกหยุดงาน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. เตรียมพร้อมเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงมาตรการด้านสาธารณสุขที่เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศในอนาคตว่า ขณะนี้กำลังทำข้อเสนอขอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ.2558 เรื่องการลดจำนวนวันกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จะมีทั้งจาก 14 วันเหลือ 10 วัน และเหลือ 7 วัน รวมถึงเรื่องการรับรองวัคซีนต่าง ๆ ที่ผู้เดินทางจะต้องฉีดก่อนเข้าประเทศไทย ต้องรองรับวัคซีนที่ยอมรับกันทั่วโลก และการเร่งฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งในเดือน ต.ค. จะมีการฉีดบูสเตอร์โดสให้กับประชาชนที่รับวัคซีน SV ครบในช่วง มี.ค.-พ.ค. ราว 2 ล้านกว่าคน ส่วนความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อฉบับใหม่ ยังต้องการพิจารณาอีกระยะหนึ่ง หากจะมีการพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องรอให้ พ.ร.บ. โรคติดต่อฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ก่อน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า แม้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ก็ยังมีตัวเลขสูง ซึ่งต้องมีมาตรการอื่น ๆ ด้วย โดย สธ. จะมีการเดินหน้า มาตรการ COVID19 Free Setting และเรื่อง Digital Health Pass ให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการไปใช้บริการ ส่วนหากจะมีการพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต้องรอการพิจารณาของ ศบค. ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และต้องมีระบบรองรับหากมีการยกเลิก

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ถ้าจะเปิดประเทศได้ในส่วนของด้านสาธารณสุข จะพิจารณาจากปัจจัย 4 ส่วน คือ 1.ผู้ติดเชื้อต้องมีจำนวนไม่มาก แต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นศูนย์ 2.ความสามารถในการรองรับเตียงของ รพ. 3.ความครอบคลุมของวัคซีน และ 4.ความร่วมมือต่อมาตรการป้องกันตนเองทุกที่ทุกเวลาหรือ Universal prevention ส่วนแผนการจัดสรรวัคซีน คาดว่าภายในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนได้ราว 45 ล้านโดส จะมีวัคซีน ชิโนแวค 6 ล้านโดส แอสตราเซนเนกา 10 ล้านโดส ไฟเซอร์ 8 ล้านโดส รวม 24 ล้านโดส และยังมีซิโนฟาร์ม ที่ราชวิทยาลัยนำฝากภรณ์นำเข้าอีก 6 ล้านโดส เข้ามาใน ต.ค. นี้ สำหรับเรื่องการลดวันกักตัว ต้องหารือกับหลายหน่วยงาน น่าจะมีข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้

#### 2. เสนอผ่อนคลายนโยบายออกกำลังกาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-นพ.อุดม อัครวุฒิกุล ผอ.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย เรังประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา นำข้อสรุปเตรียมขง ศบค. พิจารณาผ่อนคลายนโยบายให้เปิดบริการได้อย่างปลอดภัย โดยที่ประชุมเห็นชอบการจัดกลุ่มกิจกรรมและกิจการ 5 กลุ่มตามความเสี่ยง ได้แก่ 1) สวนสาธารณะและสนามกีฬากลางแจ้ง 2) สถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬาในร่ม โรงยิม 3) สถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส 4) กิจกรรมรวมตัวออกกำลังกาย เช่น งานวิ่ง งานประกวดเต้น และ 5) การจัดมหกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬา

#### 3. เตรียมความพร้อมเปิดการเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, พิมพ์ไทย, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, ChiangmaiNews PattayaMail)

-ก.ศึกษาธิการ เตรียมเปิดสถานศึกษาในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม พร้อมหารือกรมอนามัย เพื่อวางแนวทางการกระจายวัคซีน โดยจะส่งไปที่จังหวัดเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียน เชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะมีประสบการณ์จากการฉีดวัคซีนครูมาแล้ว แต่มีขั้นตอนเพิ่ม คือ ให้อนุญาตให้ฉีดจากผู้ปกครอง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องวางแนวทางร่วมกัน เมื่อวัคซีนพร้อมสามารถดำเนินการฉีดได้ทันที ส่วนการฉีดวัคซีนครู ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% เหลืออีก 30% จะฉีดครบ 100% เมื่อไรนั้นขึ้นอยู่กับกากระจายวัคซีนของ สธ.

**4. ฉีดไฟเซอร์ให้ นร.-นศ.**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, thebangkokinsight)

-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความเรียกร้องให้ รัฐบาลรวมถึง สธ. และ ศธ. “คืนชีวิตให้นักเรียน-นักศึกษา” ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ล็อตที่จะนำเข้ามาในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้เด็กพ้นจากหน้าจอ ออกไปเรียนรู้ในห้องเรียนและชีวิตจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุมคกก.บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีมติเห็นชอบการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ด้วยความยินยอมของผู้ปกครอง โดยจะเริ่มภายในเดือนตุลาคมนี้ โดย 1.ฉีดนักเรียน ม.1-6 หรือ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า 2.ฉีดในสถานศึกษา 3.นักเรียนอายุเกิน 18 ปี อนุโลมให้ฉีดวัคซีนได้ และ 4.ผู้ปกครองต้องส่งใบยินยอมการฉีดวัคซีนแก่สถานศึกษา

**5. แนะนำมาตรการหากลดตัวเลขผู้ติดเชื้อ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, thebangkokinsight)

-นพ.อุดม คชินทร รองประธานที่ปรึกษา ศบค. กล่าวว่า การผ่อนคลายเป็นตั้งแต่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา จะเริ่มเห็นตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเปลี่ยนแปลงไปอีก 2 สัปดาห์หน้า กราฟผู้ป่วยติดเชื้อจะค่อยๆ กลับมากเพิ่มขึ้นแน่นอน ระบุ ผู้ติดเชื้อต้องต่ำกว่าวันละ 5 พันคน ตายไม่เกิน 50 ศพ ระบบสาธารณสุขถึงจะไม่เกินกำลัง ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันเข้มมาตรการป้องกันตัวเองแบบครบวงจร และในหน่วยงาน องค์กร หรือออฟฟิศต่างๆ ร่วมกันทำโควิด ฟรี เซตติ้ง สุ่มค้นหาผู้ป่วยในสถานที่ทำงานทุกสัปดาห์ ร่วมกับมาตรการส่วนบุคคลที่เคร่งครัดจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยได้แน่นอน และให้รอดูสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วย 1 ต.ค. ว่าสมควรจะผ่อนคลามาตรการต่างๆ หรือไม่

**6. ข่าวการรับรองฟ้าทะลายโจรเข้าบัญชียาหลักรักษาโควิด 19**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยัน อย. รับรองฟ้าทะลายโจร เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติรักษาโควิด 19 เป็นข้อมูลจริง อ้างอิงจาก การประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 64 มีมติคัดเลือกสมุนไพร 2 รายการ คือ ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

**7. ชี้แจ้งประเด็นศิริราชยกเลิกวัคซีน AZ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ nationtv

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจ้งประเด็นที่ รพ.ศิริราช ประกาศยกเลิกฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เป็นเข็มที่ 1 ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร แต่ไม่เป็นไปตามนโยบายของ สธ. ที่ให้ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ SV+AZ

**8. นักฟุตบอลตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางไปแข่งขัน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สยามโพสต์

-ทัพ "ชบาแก้ว" ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ พร้อมทีมงานสต๊าฟโค้ช เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 13-25 ก.ย. 64 ที่ปาเลสไตน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

**9. เตือนผู้ป่วยโควิดห้ามสูบบุหรี่**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรมควบคุมโรค เตือนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ห้ามสูบบุหรี่ใน รพ.สนาม และศูนย์แยกกักในชุมชนทุกแห่งเนื่องจากการสูบบุหรี่มวนเดียวกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 มากถึง 3.47 เท่า การเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดความรุนแรงจากอาการติดเชื้อโควิดได้

**10. ยืนยันตัวตนก่อนรับ ATK**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ปรับระบบใหม่โดยการตรวจสอบก่อนจ่าย (Pre Audit) เริ่มจากการพิสูจน์ตัวตนว่ามีการรับบริการจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ จะเริ่มจากรายการที่มีการกำหนดเป็นรายการเฉพาะ เช่น การแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตนเองที่จะเริ่ม 16 ก.ย. สปสช. ร่วมมือกับ ธ.กรุงไทย ต่อยอดแอปฯ 'เป๋าตัง' ในการรับชุด ATK โดยใช้หลักการพิสูจน์ตัวตน (KYC) ของธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ เมื่อนำระบบนี้มาใช้ จะทำให้การจ่ายเงินชดเชยมีความถูกต้อง จะลดปัญหาการเรียกเงินคืน และไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบในภายหลัง

**11. รายงานการระบาด**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, nationtv, thejournalistclub)

-จ.นครราชสีมา สังกัด "ตลาดสุรนารี" พบเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ติดเชื้อแล้ว 79 ราย นอกจากนี้ สังกัดหมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์ ต.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หญิงตะเคียน อ.ห้วยแถลง พบเชื้ออหิวาต์ เพื่อนบ้าน ครอบครัว อสม. ป่วยสะสม 15 ราย กักตัว 110 ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จ.ภูเก็ต สถานการณ์ยังหนัก ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาปิดสถานศึกษา ผับ บาร์ ตั้งแต่ 15 ก.ย.-28 ก.ย.นี้</li> <li>-จ.นนทบุรี ยังหนักพบติดโควิดอีก 486 ราย จากครอบครัว-ที่ทำงาน-แคมป์ก่อสร้าง</li> <li>-จ.สมุทรปราการ ติดเชื้อเพิ่ม 832 ราย เสียชีวิต 6 ราย</li> <li>-จ.สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 506 ราย เสียชีวิต 12 ราย พร้อมเปิด รพ.สนามทองอุไร เป็น รพ.สีเหลืองแห่งที่ 2</li> <li>-จ.กระบี่ จ.กระบี่ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง พบมีสามเณรติดเชื้อรวม 44 รูป จากแม่ครัวที่มาช่วยงานบำเพ็ญกุศลศพ พบพระภิกษุสงฆ์สัมผัสเสี่ยงสูง 38 รูป สามเณร 30 รูป แม่ชี 5 คน จนท.สำนักงานพระพุทธศาสนา บุคลากรของวัด และคนงานในวัด รวม 200 คน</li> <li>-จ.ลำปาง เปิดใหม่ไลน์ครอบครัวนักบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย ติดเชื้อยกครัว 6 ราย คือ สามเณร-ภรรยา พ่อแม่ของภรรยา และลูกสาวอายุ 1 ขวบ ลูกชาย อายุ 4 เดือน พบมีประวัติรับวัคซีนครบ 2 เข็ม</li> <li>-จ.สกลนคร ฝ่ายปกครอง อ.วานรนิวาส สั่งปิดพื้นที่ 4 หมู่บ้าน หลังพบผู้ติดเชื้อ 36 ราย หวั่นเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่เนื่องจากมีประชากรรวมกันร่วม 2,000 คน</li> </ul>	
<p><b>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. ลงพื้นที่ จ.ตาก มอบเครื่องผลิตออกซิเจนช่วยผู้ป่วยโควิด ให้ รพ.ท่าสองยาง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโมโนโคลนอล แอนติบอดี ที่ประเทศเยอรมนี บริจาคให้รัฐบาลไทย คาดว่าจะมาถึง 13-14 ก.ย. เบื้องต้นได้เตรียมแผนการจัดสรรแบ่งให้ รพ.สังกัดกรมการแพทย์ กทม. โรงเรียนแพทย์ และ รพ.สังกัดกรมควบคุมโรค ตามสัดส่วน อีกส่วนเก็บไว้ที่ส่วนกลาง และจะมีการติดตามผลการใช้ ทั้งนี้ ขอทำความเข้าใจว่า กลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดีไม่ใช่ยา แต่เป็นแอนติบอดี ใช้วิธีการฉีดเข้าสู่ร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรง หากใช้ในกลุ่มผู้มีอาการรุนแรงจะไม่ค่อยได้ผล และมีราคาแพง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการ</p> <p>-รวม.การท่องเที่ยวฯ ประชุมร่วมหน่วยงานต่างๆ ใน จ.ชลบุรี พร้อมเปิดพื้นที่บางละมุง สัตหีบรับต่างชาติในรูปแบบ Seal Area วันที่ 1 ต.ค.นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผู้จัดการ, sondhitalk</p> <p>-จ.ภูเก็ต เดินหน้าฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา บูสเข็ม 3 ให้บุคลากรด่านหน้าและประชาชนทั่วไป หลังกลายเป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อสูง และพื้นที่นำร่องโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ ระบุ จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในประเทศสหรัฐฯ พบผู้ป่วยที่ฉีดวัคซีนแล้วกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมีปริมาณเชื้อไวรัสโควิดในโพรงจมูกจำนวนมากพอๆ กัน ทำให้ขณะนี้หลายบริษัทกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนชนิดพ่นจมูก ส่วนการรักษาผู้ป่วยโควิดปัจจุบันต้องยอมรับว่าศาสตร์การรักษาพัฒนาค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับการพัฒนาวัคซีน ยาที่มีใช้ในขณะนี้ยังมีประสิทธิภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ แนวทางการรักษาในขณะนี้ คือ การให้ยาต้านไวรัสและยาลดการอักเสบเพื่อลดความรุนแรงของโรค ซึ่งยาที่ลดอัตราการตายได้ดี คือ กลุ่มยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ร้อยละ 80</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ ระบุ เราบุกเบิกและให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนไขว้ ที่มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้านไหนได้ดี ในทำนองเดียวกันการกระตุ้นเข็มสามด้วยวัคซีนต่างชนิดก็มีผลในการกระตุ้นที่ดีมาก วัคซีนเชื้อตายจะเป็นวัคซีนปูพื้นหรือรองพื้น แล้วใช้วัคซีนอื่นมาแต่ง เราจะเห็นว่าทำให้วัคซีน 2 เข็ม ตั้งแต่เชื้อตาย ไวรัสเวกเตอร์และ mRNA เชื้อตายภูมิคุ้มกันจะอยู่ที่ประมาณ 100 หน่วย ไวรัสเวกเตอร์จะอยู่ที่ประมาณเกือบ 1,000 หน่วย mRNA จะอยู่ที่ 1,700 หน่วย เมื่อกระตุ้นเข็ม 3 ในผู้ที่ได้วัคซีนเชื้อตายมาก่อน 2 ครั้ง ภูมิคุ้มกันจะกระตุ้นขึ้นสูงอย่างมาก การศึกษาของเราระดับภูมิคุ้มกันที่สูงมากสามารถขัดขวางไวรัสสายพันธุ์เดลตาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การได้วัคซีนครบ 2 ครั้งตามกำหนด สามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้ ลดอัตราการเสียชีวิต ลดการนอนในหอผู้ป่วยวิกฤติ และเกือบทุกชนิด ในอนาคตคงต้องมีการกระตุ้นครั้งที่ 3</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด, ไทยรัฐ</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ตรวจสอบความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ด้านกรมชลฯ เดือนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังฝนตกหนักในภาคเหนือ-ภาคกลาง และติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมเปิดสายด่วน 1460 ช่วยเหลือตลอด 24 ชม. กรมอุตุฯ เตือน ภาคอีสาน-ตะวันออกเฉียงเหนือสุด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก</p>	-
<p><b>เตรียมพร้อมก่อนน้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก., คมชัดลึก, สยามรัฐ, amarintv, mcot, thejournalistclub, thailandplus</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีเตรียมพร้อมก่อนน้ำท่วม 6 ประการ ดังนี้ 1. ติดตามข่าวและสถานการณ์น้ำท่วม รวมทั้งสัญญาณเตือนความผิดปกติต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดเตรียมน้ำสะอาด อาหารกระป๋องหรืออาหารแห้ง ยาประจำตัว อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิต อุปกรณ์ชูชีพ ให้สามารถยังชีพได้อย่างน้อย 3-5 วัน และจัดเบอร์โทรฉุกเฉินไว้ 3. ศึกษาแผนปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของหมู่บ้านหรือในชุมชน เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยต่างๆ การติดต่อสื่อสาร เส้นทางอพยพ และสถานที่ตั้งที่พักฉุกเฉินหรือศูนย์อพยพในพื้นที่ 4. จัดเตรียมช่องทางหรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงานกู้ภัยในท้องถิ่น ชุมชน ในกรณีต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 5. หากมีสัตว์เลี้ยง ให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลสัตว์ 6. การจัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในบ้าน หรือระบบไฟสำรอง</p>	-
<p><b>ผู้สูงอายุ กินพอดีๆ ป้องกันอาหารติดคอ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ คมชัดลึก, ChiangmaiNews, Nation, Amarintv, mcot, Bangkokbiznews, Thailandplus</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนผู้สูงอายุกินพอดีๆ หากอาหารติดคอ ไม่ควรกลืนข้าวตามสำหรับวิธีการช่วยเหลือหากอาหารติดคอในกรณีไม่รุนแรง หายใจได้ ให้เอาสิ่งที่ติดค้อออก ส่วนกรณีรุนแรง หายใจไม่ได้ ใอไม่ได้ หรือผู้ป่วยหมดสติ ให้แจ้ง 1669 แนะนำการป้องกันการติดคอเบื้องต้น 1) นั่งตัวตรงขณะกินอาหาร และหลังกินเสร็จห้ามนอนทันที 2) เคี้ยวและกลืนอาหารช้า ๆ อย่างตั้งใจ ให้เวลากับมื้ออาหารอย่างเพียงพอ 3) อย่ากินอาหารขณะเหนื่อย ควรพักก่อนสัก 30 นาที 4) อาหารที่กินควรมีขนาดชิ้นเล็ก ๆ หรือพอดีคำ ไม่ใหญ่หรือเหนียวเกินไป 5) ลดสิ่งรบกวนขณะกินอาหาร เช่น การพูดคุย การดูทีวี เพื่อป้องกันการหัวเราะขณะกลืนอาหาร 6) กินอาหารคำละ 1 ชนิด เนื่องจากอาหารที่มีเนื้อหลากหลายชนิดใน 1 คำจะสำลักง่าย และ 7) หลีกเลี่ยงการกินอาหารแห้งหรือแฉะเกินไป ควรมีน้ำซอสหรือน้ำซุปรปริมาณพอเหมาะ</p>	-
<p><b>โรคลมชัก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ แนวหน้า, Nation, Thailandplus, ChiangmaiNews</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคลมชัก เกิดจากความผิดปกติของการส่งสัญญาณไฟฟ้าในสมอง มีสาเหตุหลากหลาย พบได้ในทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองขณะมีอาการ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ทั้งนี้ กรมการแพทย์ ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และแพทยสภา ดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดในการออกใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการขอมิใบอนุญาตขับขี่สำหรับผู้ป่วยโรคลมชักขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ที่ต้องการขอมิใบอนุญาตขับขี่ครั้งแรก ต่ออายุ เปลี่ยนชนิด หรือประเภทของใบอนุญาต ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ฉบับใหม่ที่แพทยสภากำหนด</p>	-